

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	พัชรีพร จรุงจิตต์	นางพยาบาลชำนาญการ	โรงพยาบาลคลองเขื่อน
๒	นางอานาจ เจริญพร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.ราชดำเนิน
๓	กัญญา บุรุษวดี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง
๔	นางสาวประวีณา ศรีวัฒนดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	รพ.บางคล้า
๕	วีรวัฒน์ วัฒนชัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน
๖	นางสาววิมลทิพย์ เดวีญศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเขื่อน
๗	นายสุวิทย์ นุมาล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
๘	นพ.อชญา อภิชาติดี	ผ.รพ.ราชดำเนิน	ราชดำเนิน
๙	นายอุดม โพธิ์ทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมด
๑๐	นางจุไร ศิษย์โกศล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมด
๑๑	สาธิณี ไชยประเสริฐ	นักวิชาการ	โรงพยาบาลพุทธโสธร
๑๒	นางสาวศิริกร สีตดี	นักวิชาการ	โรงพยาบาลพุทธโสธร
๑๓	วิมลนิชา สุวรรณศักดิ์	นักวิชาการพัสดุ	ร.พ.สนามชัยเขต
๑๔	นายอำนาจ นาคสมบูรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สนามชัยเขต
๑๕	นางเอกพจน์ นามณี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
๑๖	นายอนุสรณ์ พุทธิณิน	ผ.รพ.สส. (นักวิชาการสาธารณสุข)	รพ.ส.บางฉกร
๑๗	นางสาวกนกพร สุขสมศรีพันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	โรงพยาบาลแฉ่ง
๑๘	นายประกอบ พุทธิณิน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	รพ.ส.ท่าเสา
๑๙	นายอดิธ จันทร์ภา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.ส.สนามแจง
๒๐	นส.สุวิภา ชุมตา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	โรงพยาบาลท่ากระดาน
๒๑	จรรยา คงศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.ส.สามชุก
๒๒	นางเจนีฟ นามณี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บางกรวย
๒๓	นายอนุสรณ์ จันทร์ศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.เมืองใหม่
๒๔	นางสาวจันทิมา เอี่ยมศิริ	ผ.รพ.สส.บางกรวย	รพ.ส.บางกรวย
๒๕	นางสาววชิราภรณ์ อึ้งเกิด	นักวิชาการสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต
๒๖	นางประวีณี สีทองสี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมด
๒๗	ศรีศักดิ์ พุทธิณิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.ส.บางกรวย
๒๘	นางนิรมล วงษ์ดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.ท่ากระดาน
๒๙	นายณัฐ หวังไกล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.ส.วังไทร
๓๐	นายพิศ ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.ส.บางฉกร
๓๑	นายสุภาภรณ์ อึ้งเกิด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.ส.คลองขลุง
๓๒	นายวศิน ใจเจริญ	ผ.รพ.สส.บ้านคลองขลุง	รพ.ส.บ้านคลองขลุง
๓๓	นายวิภา อภิชาติดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเขื่อน
๓๔	นายสุวิทย์ ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเขื่อน
๓๕	น.ส.กวรรณ พุทธิณิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านหนอง
๓๖	น.ส.กวรรณ พุทธิณิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.ส.บ้านหนอง
๓๗	นางสาวพิชิตา บุญส่ง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.ส.คลองขลุง
๓๘	นายธรรมบุญ ใจเจริญ	ผู้อำนวยการ รพ.ส. ท่าเสา	รพ.ส.ท่าเสา
๓๙	นางสาวกวิศน์ ใจเจริญ	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส. บางต้นเป้ง
๔๐	นายปรีชา สมมิตร	ผ.รพ.สส.ตำบลบางขวัญ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขวัญ
๔๑	นางสาว จีรวัฒน์ พิมพ์แก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น
๔๒	นายพิชิตกร พิภพสุข	จพ.การเงินและบัญชีชำนาญการ	โรงพยาบาลบางปะกง
๔๓	นายราชณรงค์ นพเพียรดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า
๔๔	น.ส.จิรพรรณ กรมดี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.ส.บ้านบึง
๔๕	นายพิน นพเพียรดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง
๔๖	นายอภิรักษ์ อึ้งเกิด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง
๔๗	นางสมศรี พิมพ์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๔๘	น.ส.ศรินทร์ยา สวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขนุน
๔๙	นางสาวพัชรินทร์ ฝ่ายจิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๕๐	นางสาวพิมพ์ศิริ ศักดิ์เกษม	แพทย์แผนกวิชาชีพชำนาญการ	รพ.ส.บ้านหนองหว้า
๕๑	ประไพ เอี่ยมอิน	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.ส.เขาหินซ้อน
๕๒	นางสาววิภาวดี นพสมบูรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง
๕๓	นางสาวประวีณา ไชยนิรมล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง
๕๔	สราวุธ ใจเจริญ	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส. บางต้นเป้ง
๕๕	วิมลนิชา อึ้งเกิด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.ส.เมืองใหม่
๕๖	นางสุกัญญา ใจเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.ส.ท่าเสา
๕๗	นางสาวสุพรรณษา พิมพ์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.ส.ท่าเสา
๕๘	น.ส.พวงมา ใจเจริญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.ส.เขาหินซ้อน
๕๙	นางสาวนันทิมา ศรีสุภา	สาธารณสุขอำเภอ	สสจ.ฉะเชิงเทรา
๖๐	นายฉัตร บุญจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.ฉะเชิงเทรา
๖๑	นายไพโรจน์ นาคสมบูรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.ฉะเชิงเทรา
๖๒	นางสาวกัญญา ช่างดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง
๖๓	นางสาววิมล วรรณดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.ส.เมืองใหม่
๖๔	นายสมศักดิ์ รัชชารัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๖๕	นายเอกอภ จันทน์ประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.บ้านบึง
๖๖	นายดา จันทน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๖๗	นายสุภาวดี นพเพียรดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคล้า
๖๘	นายวิชาญ พุทธิณิน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	โรงพยาบาลบ้านบึง
๖๙	นายสิริยศ ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว
๗๐	นายสุพชา แสงสุวรรณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๗๑	กัญญาณี นพเกษม	นักวิชาการสาธารณสุข	สสจ.บ้านบึง
๗๒	นายฉัตรพงษ์ เหล่าทิพย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.ส.เกาะไร่
๗๓	นางสุวรรณา นพเพียรดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.ส.คลองขลุง
๗๔	นางสาวสุวิมล กุลประชา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.ส.คลองขลุง
๗๕	นางสาววิมลดา เล็กศิริ	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.ส.คลองขลุง
๗๖	นายสมัญญา ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.คลองขลุง
๗๗	นายสุกัญญา สวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.คลองขลุง
๗๘	นายประจักษ์ กุลประชา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.ท่าเสา
๗๙	นางรุ่งวิภา ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๘๐	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๘๑	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๘๒	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๘๓	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๘๔	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๘๕	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๘๖	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๘๗	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๘๘	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๘๙	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๙๐	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๙๑	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๙๒	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๙๓	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๙๔	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๙๕	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๙๖	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๙๗	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๙๘	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๙๙	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๐๐	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๐๑	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๐๒	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๐๓	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๐๔	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๐๕	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๐๖	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๐๗	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๐๘	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๐๙	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๑๐	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๑๑	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๑๒	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๑๓	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๑๔	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๑๕	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๑๖	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๑๗	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๑๘	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๑๙	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง
๑๒๐	นางสาววิมล ใจเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.ส.บ้านบึง